

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบัติ ศิวดี ประธานสภา อบต.เกาะลันตาน้อย เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบพื้นที่ในความรับผิดชอบ ว่าได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้การช่วยเหลือต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง พิจารณา

- ๔.๑. พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
 - สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ ๔.๒ พิจารณารับโอนทรัพย์สิน

ประธาน ๔.๒.๑ รับโอนห้องน้ำประปาหมู่บ้านคลองไตนต ตามโครงการ

ไทยนิยม ยั่งยืน

ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยหมู่บ้านได้จัดทำโครงการห้องน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดน้ำอุปโภค บริโภค แต่ในภายหลังหมู่บ้านไม่สามารถบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดีได้เนื่องจากขาดงบประมาณ คณะกรรมการหมู่บ้านจึงขอมอบห้องประปาหมู่บ้านคลองไตนต หมู่ที่ ๕ ให้ก้องเกียรติบริหาร ส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย

มติที่ประชุม

รับโอนเป็นทรัพย์สิน อบต. คณะมนเเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธาน

๔.๒.๒ รับโอนบ่อบาดาล บ้านหนองลิบง ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายก อบต.

ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการ

ไทยนิยมยั่งยืน โดยหมู่บ้านได้จัดทำโครงการชุดบ่อบาดาล หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดน้ำอุปโภค บริโภค งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่

ขาดงบประมาณในการจัดทำห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการหมู่บ้านไม่สามารถดำเนินการจัดหางบประมาณดำเนินการได้และเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนต่อไป จึงขอ มอบบอबाटาล บ้านทอนลิบง หมู่ที่ ๖ ให้กำบังค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย

มติที่ประชุม

รับโอนเป็นทรัพย์สิน อบต. คณะแนมเสียงเป็นเอกฉันท์

นายก อบต.

๔.๒.๓ รับโอนบอबाटาล บ้านโละใหญ่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยหมู่บ้านได้จัดทำโครงการบอबाटาล หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดน้ำอุปโภค บริโภค แต่ยังคงงบประมาณในการดูแลสุขภาพ คณะกรรมการหมู่บ้านไม่สามารถดำเนินการจัดหางบประมาณดำเนินการได้ และเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนต่อไปขอมอบบอबाटาล บ้านโละใหญ่ หมู่ที่ ๔ ให้กำบังค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย

มติที่ประชุม

รับโอนเป็นทรัพย์สิน อบต. คณะแนมเสียงเป็นเอกฉันท์

นายก อบต.

๔.๒.๔ รับโอนไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณท่าเรือโละใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้จัดทำโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แต่ยังคงขาดงบประมาณในการดูแลรักษา ขอมอบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณท่าเรือโละใหญ่ หมู่ที่ ๔ ให้กำบังค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย

มติที่ประชุม

รับโอนเป็นทรัพย์สิน อบต. คณะแนมเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

๔.๓ พิจารณาการใช้พื้นที่ขยะในตำบลเกาะลันตาน้อย

ตามหนังสือที่ กบ ๐๐๒๓๗/๑๘๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนหลังสอต หมู่ที่ ๑ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นที่ขยะแบบฝังกลบ จำนวน ๑๐๐ ไร่ โดยอำเภอเกาะลันตา ได้ขอใช้พื้นที่ดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยอำเภอเกาะลันตา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งให้อำเภอเกาะลันตาประสานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่เป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามระเบียบกรมป่าไม้

ในการขอใช้พื้นที่ในการทิ้งขยะแบบฝังกลบ นั้นต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก ซึ่งต้องไม่กระทบกับชุมชน ไม่ใกล้แหล่งน้ำและควรมีการสอบถามไปยังชุมชนใกล้เคียงก่อนจะดำเนินการต่อไป

นายก อบต.

ปลัด อบต.

จากการที่รับแผนปฏิบัติงานขอใช้พื้นที่ดังกล่าว มีระยะห่างจากทะเลประมาณ ๕๐๐ เมตร และถนนสายหลังสอต - ศาลาด่าน ระยะ ๕๐๐ เมตร ซึ่งปัจจุบัน ได้มี แผนบรรณรักษ์ “แยกก่อนทิ้ง” โดยขอความร่วมมือส่วนราชการในการสร้างจิตสำนึก แยกก่อนทิ้งและมาตรการ ๓ช และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานฟื้นฟูสภาพของเสีย ปรึกษากรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานฟื้นฟูสภาพของเสีย ควรมีระยะห่าง ประมาณ ๑๐๐๐ เมตร จากเขตอนุรักษ์

มติประชุม

ไม่เห็นชอบการขอใช้พื้นที่แบบฝังกลบ โดยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ปลัด อบต.

๕.๕ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๕ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณค่าครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์(รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ) ตั้งไว้ ๑๑๘,๖๐๐ บาท เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายนิติ สหายแก้ว)

ผู้จตุรงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑

(นายอดุลย์ เวลาคี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย

(นายอเนวัต ภิระมล)

(นายภูซงค์ วรรณแพทย์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ ผิวดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย

ประเภทงาน	ชื่อ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
แผนงานและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	1,376,000.00	1,088,120.00	118,600.00 (-)	969,520.00	ไม่มีความจำเป็นต้องใช้	
แผนงานและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร		0.00	118,600.00 (+)	118,600.00	งบประมาณไม่เพียงพอ มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน / จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.0 แรงม้า จำนวน 1 ตัว และ มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	